

บ้านเมืองไทย

วันที่ ๒๓

เดือน

พ.ศ.

หน้า ๕๖

หน้า ๕๕

ต้นฉบับที่ ๓

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภออมลุมพอง จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดตั้งขึ้นหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินทรงงานในพื้นที่ภาคเหนือ พระองค์ได้ทอดพระเนตรเห็นสภาพป่าต้น



ใบออกเบือของสอยดาว

ลำธาร ตามยอดเขาถูกแวดล้อม เพื่อเปิดพื้นที่ปลูกพืชและการทำไร่เลื่อนลอย ซึ่งมีมากในพื้นที่ โดยที่รู้เท่าไม่ถึงการณ์ สภาพดินเป็นดินหินกรวด หนืดดินไม่เหมาะสมต่อการทำเกษตร มีสภาพแห้งแล้งขาดความชุ่มชื้น ไฟไหม้ป่าในทุก ๆ ปี ทำให้ปริมาณน้ำธรรมชาติในพื้นที่นั้นมีน้อยไปไม่มีสภาพเสื่อมิทรลง พื้นที่ลุ่มน้ำไม่มีความอุดมสมบูรณ์

หลังจากนั้น ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2552 โดยมีพระราชประสงค์ให้เป็นศูนย์กลางในการศึกษาทดลองที่เหมาะสมกับพื้นที่ภาคเหนือ และเผยแพร่แก่ราษฎรให้สามารถนำไปปฏิบัติได้

และเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาท ดิน การปลูกพืช การเกษตรกรรมแบบประณีต การเพาะเลี้ยงกบ แนวทางการทดลองที่เหมาะสมกับพื้นที่ภาคเหนือ และมีส่วนร่วมพระบรมราชพิธี 87 พรรษา 6 ธันวาคมนานาชาติ และร่วมกันจัดตั้งศูนย์บริการการ



งานแสดงสิ่งมีชีวิตนานาพันธุ์

และเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาท ดิน การปลูกพืช การเกษตรกรรมแบบประณีต การเพาะเลี้ยงกบ แนวทางการทดลองที่เหมาะสมกับพื้นที่ภาคเหนือ และมีส่วนร่วมพระบรมราชพิธี 87 พรรษา 6 ธันวาคมนานาชาติ และร่วมกันจัดตั้งศูนย์บริการการ

องค์มนตรี เป็นประธานเปิดงาน ภายในงานมีนิทรรศการในรูปแบบต้นทางเป็นป่าไม้ ปลายทางเป็นประมง ระหว่างทางเป็นนิทรรศการดำเนินงานด้านการศึกษา และพัฒนาแหล่งน้ำ การพัฒนาป่าไม้และ

ทำลายสิ้นคำปศุสัตว์นำเข้าโดยผิดกฎหมาย

นายปีติพงศ์ ทัพบุญ ณ อุทยาน 23,000 กิโลเมตร และด่านกักสัตว์กรุงเทพฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทางนำร่วมกับเจ้าหน้าที่ศุลกากรตรวจยึดของผิดกฎหมายถึง "พืชรักตายสิบล้านปศุสัตว์ซึ่ง กลางเป็นเครื่องไม้คาน นำเข้าจากประเทศนำเข้าโดยผิดกฎหมาย" ณ ศูนย์ราชการกรม อิมเดีย 4,935 กลอง นำหนัก 49,365 ปศุสัตว์ บางกรณี นำเข้ามาที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เพื่อป้องกันการแพร่กระจาย และกักกัน กรมปศุสัตว์ ร่วมกับเจ้าหน้าที่กรม

ทั้งนี้ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโรคสัตว์จากสินค้าปศุสัตว์ที่กระทำการคัดงกลางเป็นโคสุกร นำเข้าจากประเทศเม็กซิโก กลางซึ่งผ่านกระบวนการคัดสินค้าของศาลแดนดี 1,300 กลอง นำหนัก 13,000 กิโล ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พุทธ

ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พุทธ คำนวณสัตว์ร่วมกับเจ้าหน้าที่ ศักยภาพ 2499 มาตรการ(2) จำนวนกว่า 8,500 ศุลกากรตรวจยึดของกลางเป็นต้น นำเข้าจาก กลอง นำหนักรวมกว่า 85,000 กิโลกรัมเป็นประเทศเกาหลีใต้ 2,300 กลอง นำหนัก ที่เรียบร้อยแล้ว.

จัดยิ่งใหญ่ 32 ปี ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ด้วยตัวเองต่อไป โดยทำการศึกษาพัฒนา ป่า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชินีนาถ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2552 ซึ่งได้มีความกว้างคิด "ต้นทางคือป่า ปลายทางคือ ประมง ระหว่างทางคือเกษตรกรรม" สนับสนุน 32 ปี ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ การศึกษาด้านเกษตรกรรม ด้านปศุสัตว์ และโคนม และด้านเกษตรอุตสาหกรรม เป็น พิธีรกรัชมรมชาติที่ชีวิต ที่ประชาชนจะ เข้าไปเรียนรู้และนำไปปฏิบัติได้จริง

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

พัฒนาพื้นที่นี้เป็นคือไม่หันไป ซึ่ง เป็น สัตว์น้ำออกนอกประเทศ การแปรรูปหัตถ์หนึ่งในศูนย์ศึกษาของศูนย์ศึกษาการพัฒนา เชียง การเพาะเห็ดฟางในโคสุกร การผลิตห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้ นำไม้ดอกไม้ประดับ ปลูกเป็นรูป ห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ การผลิตน้ำวันทางจะ เช่น การแปรรูปเมืองหนามมาแต่แดงในรูปแบบสวนพุ่มมา การผลิตน้ำวันทางจะ เช่น การแปรรูปนอกฤดู และสวนทิวลิป อย่างยิ่งใหญ่ภายใน เดียวกัน การทำไฮดรอปอนจากข้าวกล้องจาก และจากข้าวกล้องออก ตลอดถึงการผลิต

ทำ ข้าวเมล็ดสี ส้มโอ กล้วยแก้ว ทุเรียน ทุเรียน ในตะกร้า ทุเรียน ร่ม/นางฟ้า ผักสวนครัวในภาชนะ สักด้วย และมี การฝึกอบรมให้ผู้ใช้เข้าร่วมงานที่สวนในหอภาคหลายสาขา อาชีพ อาทิ การเพาะเลี้ยงกบ การเพาะเห็ด การแปรรูปหัตถ์

แนะนำผู้ทำมางานเลี้ยงยี่สิบปี

นางจันทร์ ปิ่นอยู่ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 17 เพชรบุรี เปิดเผย ถึงการศึกษาต้นทุนการผลิตเกลือทะเลว่ามีพื้นที่ทำมางานเกลือทะเลทั้งหมด 2,500 ไร่ โดยที่จังหวัดเพชรบุรีมี 39,000 ไร่ สมุทรสาครมี 12,000 ไร่ และสมุทรสงคราม 4,500 ไร่ โดยต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 7,896.32 บาทต่อไร่ต่อปี เป็นต้นทุนต้นทุนแปรและ 12,748.32 บาท

อย่างไรก็ตาม ต้นทุนและค่าเช่าที่นา

ราคาต้นทุนและค่าเช่าที่นา ประกอบ กับสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวย และการรวมกลุ่มของเกษตรกรยังไม่ค่อยเข้มแข็ง ทำให้ การครองดินจากทะเลจึงขาด และควรรณรงค์ให้ ผู้บริโภคใช้ประโยชน์จากเกลือสมุทรให้มากขึ้นกว่าที่พามา และเชื่อว่าในภาคเกษตรกรรมทั่วไปของพื้นที่จะเป็นผู้ทำมางานเกลือที่เข้ามางานเกษตร จังหวัดหรืออำเภอใกล้เคียง เพื่อไปใช้ในการวางแผนการผลิตการทำมางานเกลือและการส่งเสริมการตลาดต่อไป

พัฒนาพื้นที่นี้เป็นคือไม่หันไป ซึ่ง เป็น สัตว์น้ำออกนอกประเทศ การแปรรูปหัตถ์

หนึ่งในศูนย์ศึกษาของศูนย์ศึกษาการพัฒนา เชียง การเพาะเห็ดฟางในโคสุกร การผลิตห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้ นำไม้ดอกไม้ประดับ ปลูกเป็นรูป ห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ การผลิตน้ำวันทางจะ เช่น การแปรรูปเมืองหนามมาแต่แดงในรูปแบบสวนพุ่มมา การผลิตน้ำวันทางจะ เช่น การแปรรูปนอกฤดู และสวนทิวลิป อย่างยิ่งใหญ่ภายใน เดียวกัน การทำไฮดรอปอนจากข้าวกล้องจาก และจากข้าวกล้องออก ตลอดถึงการผลิต